

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1540/UBND-NC

Kiên Giang, ngày 17 tháng 8 năm 2023

V/v tăng cường công tác
phòng, chống tội phạm, ma
túy, mua bán người

Kính gửi:

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 5031/VPCP-NC ngày 07/7/2023 và Công văn số 5116/VPCP-NC ngày 10/7/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đối với Kiến nghị số 2247/KN-UBTP15 ngày 20/6/2023 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XV và Báo cáo số 2941/BC-BNG-LS ngày 22/6/2023 của Bộ Ngoại giao về công tác phòng, chống mua bán người; Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 08/7/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; để tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Chiến lược, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy và thực hiện công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2023; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” năm 2023; Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 01/3/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) về công tác phòng, chống mua bán người năm 2023; Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày 14/3/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2023 và Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 14/3/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 v.v..



2. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, với các nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, lứa tuổi, phong tục, tập quán; theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, mua bán người, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, phụ nữ, trẻ em. Nâng cao hơn nữa hiệu quả việc lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào công tác đào tạo nghề và tạo việc làm. Đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; tuyên truyền để người dân nêu cao ý thức cảnh giác và mạnh dạn tố giác tội phạm, tham gia hỗ trợ lực lượng Công an điều tra, xử lý triệt để các loại tội phạm; tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người.

3. Huy động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và các cá nhân cho công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình, mục tiêu quốc gia nhằm cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống, trình độ văn hóa, nhận thức của người dân, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Quan tâm, có biện pháp thu hút, tạo việc làm cho người dân tại địa phương nhằm giúp người dân cải thiện cuộc sống để phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, ma túy, mua bán người. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất bố trí nguồn lực, đầu tư ngân sách phù hợp cho công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ mua bán người; tập trung vào các lĩnh vực tư vấn lao động, đưa người đi làm việc ở nước ngoài, kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôi, dịch vụ internet, mạng xã hội, hoạt động du lịch, cơ sở lưu trú, các lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm,... để tránh trường hợp các đối tượng lợi dụng các hoạt động này để thực hiện hành vi mua bán người; tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh, quốc lộ, khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, địa bàn giáp ranh nơi tội phạm thường lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội hoặc sử dụng để tập kết nạn nhân bị mua bán, cưỡng bức lao động, chú ý những thông tin, tài liệu về các yếu tố hoạt động trên không gian mạng có liên quan đến hoạt động mua bán người tại địa phương. Làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ an toàn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường hợp tác quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người, góp phần cải thiện vị trí xếp hạng của Việt Nam trong Báo cáo TIP năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

5. Nâng cao hiệu quả đối ngoại, quan hệ hợp tác với lực lượng chức năng các tỉnh giáp biên của Campuchia; hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới giữa tỉnh với tỉnh Kampot, Campuchia (Văn phòng BLO) trong công tác phát hiện, ngăn chặn các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, ma túy, mua bán người; điều tra, truy bắt, chuyển giao đối tượng phạm tội, xác minh, truy nã tội phạm, xác định, giải cứu, tiếp nhận hồi hương nạn nhân bị mua bán trở về đoàn tụ với gia đình.

6. Thực hiện tốt Đề án của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) phục vụ quản lý nghiệp vụ, phòng, chống tội phạm; chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ “truyền thống” sang “hiện đại” trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường công tác chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, phòng chống sai phạm, tiêu cực trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.

7. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, kết hợp tư vấn, xét nghiệm HIV để kịp thời phát hiện, điều trị sớm những trường hợp dương tính với HIV và điều trị dự phòng lây nhiễm HIV cho các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm HIV.

8. Giao Công an tỉnh - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2023.

Nhận được Công văn này, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Công an tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung Công văn này. *TƯ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Công an các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, P. Nội chính;
- Lưu: VT, CA tỉnh, hvlv.

CHỦ TỊCH



Thành
Lâm Minh Thành